

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย"

นำเสนอเมื่อ : 20 มี.ค. 2560

ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 ประกาศรับสมัคร 21-29 มี.ค.นี้ เปิดกว้างปริญญาตรีทุกสาขาวิชาสมัครได้
แต่หลังบรรจุแล้วต้องเขารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด
เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันนี้ (20มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า ก.ค.ศ.มีมติปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560 กรณีทั่วไป ซึ่งจะมีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 21 -29 มี.ค. และรับสมัครวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.นี้ โดยอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จากเดิมกำหนดว่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ชี้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เปลี่ยนเป็น กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขั้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน

“เนื่องจาก สพฐ.ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบในวันที่ 21 -29 มี.ค.นี้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเข้ามาสมัครสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีอัตราบรรจุจำนวนมาก ผมขอเชิญชวนใหญ่ที่อยากเป็นข้าราชการครู แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เข้ามาสมัคร สอบแข่งขันเพื่อเป็นครูในครั้งนี้ หากสอบได้ก็จะได้รับการบรรจุเขารับราชการเป็นครูผู้ช่วย และจะต้องไปเขารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนดต่อไป” รัฐมนตรีว่าการ ก้าว.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 21.30 น.](#)